



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

จ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๖๘๘๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนา ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาเสนอ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติรวม ๒ ประการ ซึ่งสำนักงานฯ มีความเห็น ดังนี้

(๑) การขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยนาดังกล่าว เป็นการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวน ๓๕๐ แปลง เนื้อที่ ๗๗๐ - ๑ - ๕๙ ไร่ ในอัตราไร่ละ ๔๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๓๔,๖๖๗,๘๘๗.๕๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกรมชลประทานจะปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแหล่งงบประมาณในการดำเนินการซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายห้วยนาโดยให้มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินทุกประเภท เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน ดังนั้น กรณีจึงไม่มีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นเรื่องทางนโยบายที่คณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

(๒) การขออนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้มีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ และควบคุมการจ่ายเงินให้เป็นไปโดยถูกต้อง นั้น สำนักงานฯ เห็นว่า การเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรเป็นภารกิจของกรมชลประทานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝายห้วยนาอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม

หากคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน จังหวัดศรีสะเกษ ก็เป็นเรื่องในทางนโยบายที่จะพิจารณาอนุมัติได้ตามที่เห็นสมควร

อนึ่ง สำนักงานฯ มีข้อสังเกตว่า โดยที่การพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฝายห้วยวานั้น กรมชลประทาน ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้น โดยครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจ่ายค่าทดแทนให้แก่ราษฎร จำนวน ๑๐๔ แปลง จำนวนเงิน ๖๒,๐๗๘,๖๖๒.๕๐ บาท ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นภาระแก่งบประมาณและป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิที่ซ้ำซ้อน กรมชลประทานในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จึงสมควรที่จะกำหนดแผนงาน และกรอบระยะเวลาการดำเนินการสำรวจพื้นที่และบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าวให้มีความชัดเจน เพื่อให้ทราบงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจ่ายค่าทดแทนที่แน่นอน และดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกฎหมายที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการเกษตร

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐ - ๑๓ ต่อ ๒๓๑๑ (นายเลิศศักดิ์ฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๒๘๗

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@ocs.go.th